

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๑๙/๒๖๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๐.๔/ว ๑๐๙๕
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดขอให้อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ให้เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้นำข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาประมวลผลส่งให้กระทรวงมหาดไทย

๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังดำเนินการไม่ถึงขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มรับรองว่าจะสามารถดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างได้ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ของสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อเป็นข้อมูลยืนยัน รายการที่ไม่สามารถนำงบประมาณรายจ่ายไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง ภายในกำหนดตามหนังสือสั่งการข้างต้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dss.balance@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้อำเภอเก็บรวบรวมสำเนาแบบฟอร์มรับรองผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรงแล้วดังกล่าว ส่งให้จังหวัดโดยด่วนภายในวันที่ ๑๔
เมษายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ..... 1197
วันที่..... ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา..... น.



ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๐๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๕๓๓๓
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๒๐๘๕

ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรับรองผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือถึงจังหวัดเพื่อแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้จังหวัดติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้สามารถลงนามได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งให้จังหวัดติดตาม กำกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินโครงการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด ประกอบกับได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการแล้ว ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการจัดทำพระราชบัญญัติเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปดำเนินการใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขั้นตอนตามปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวกำหนดว่า รายการที่นำงบประมาณรายจ่ายไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ได้แก่ รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และ/หรือไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์แนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

/ส่งให้กระทรวง...

ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเห็นขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ให้เป็นปัจจุบันที่สุด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. เพื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้นำข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาประมวลผลส่งให้กระทรวงมหาดไทยตามกำหนดต่อไป

๒. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังดำเนินการไม่ถึงขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้จัดทำข้อมูลรับรองว่าจะสามารถดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันรายการที่ไม่สามารถนำงบประมาณรายจ่ายไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dss.balance@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเพชร ศรีสมโนนชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

ผู้ประสานงาน : นางสาวณภัทร ชมเชย โทร ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖

นายณัฐฐนนท์ ตีบเต็ม โทร ๐๘ ๑๒๖๗ ๗๔๘๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว๒๐๘๕



ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการจัดทำพระราชบัญญัติ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยรับงบประมาณไปใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ จึงขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์ แนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อมส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ budgetmoigov@gmail.com เพื่อรวบรวม นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบก่อนส่งสำนักงานงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๔๒๐๓
มท. ๕๐๗๕๖

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สำนักงบประมาณจึงจัดทำข้อเสนอให้นางบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน และงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายให้หน่วยรับงบประมาณเสนอวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขั้นตอนตามปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑ รายการที่นางบประมาณรายจ่ายไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. มีดังนี้

๑) รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

(๑) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รวมถึงการศึกษาดูงานในต่างประเทศที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม) รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ และการดำเนินกิจกรรม (Event) ที่มีการจ้างผู้จัดกิจกรรม (Organizer) หรือดำเนินการเอง

(๒) รายการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย

(๑) รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และ/หรือไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงบประมาณจะพิจารณาเป็นกรณีโดยคำนึงถึงประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ด้วย

(๒) รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีแรกลดลงร้อยละ ๕ ซึ่งมีผลให้ต้องได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้รายจ่ายลงทุนที่ขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณทุกรายการต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีแรกเป็นเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายส่วนที่เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นของรายจ่ายลงทุนนั้น ๆ

(๓) รายการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓) หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การอัยการ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐที่กฎหมายกำหนดให้ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน และทุนหมุนเวียน ที่พิจารณาเห็นว่ารายการที่ได้รับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณ หรือมีเงินรายได้/เงินรายได้สะสมคงเหลือเพียงพอต่อการดำเนินการกิจของหน่วยงานทดแทนเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางตามข้อ ๑) และ ๒) โดยอนุโลม

๑.๒ รายการที่ไม่นำงบประมาณรายจ่ายไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. มีดังนี้

๑) รายการในลักษณะรายจ่ายประจำที่เป็นไปเพื่อการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ หรือค่าใช้จ่ายรายหัวตาม สิทธิพื้นฐานจากการบริการของรัฐที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง งานของหน่วยรับงบประมาณ โดยเฉพาะในลักษณะค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

๒) รายการในลักษณะรายจ่ายลงทุนที่เป็นงานดำเนินการเอง ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายการผูกพัน ตามสัญญา รายการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา และรายการที่มีลำดับ ความสำคัญสูงหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อราชการหรือส่งผลกระทบต่อประชาชน

๓) แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ที่สำนักงบประมาณได้พิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

๔) รายการและงบประมาณที่มีภารกิจด้านสาธารณสุข และ/หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้งโดยตรง

๑.๓ ให้หน่วยรับงบประมาณตรวจสอบรายการงบประมาณและวงเงินงบประมาณตามข้อ ๑ เสนอ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนัก งบประมาณภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณอาจเสนอเพิ่มเติมให้ออนงบประมาณ จากรายการอื่น นอกเหนือจากรายการและวงเงินที่หน่วยรับงบประมาณรายงานต่อสำนักงบประมาณได้ และให้สำนัก งบประมาณพิจารณาวงเงินที่สามารถนำมาโอนได้ เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. โดยไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ และ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. ปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	วัน / เดือน / ปี	ขั้นตอน/ กิจกรรม
๑	อ. ๗ เม.ย. ๒๕๖๓	คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒	อ. ๗ - ศ. ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓	สำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยรับงบประมาณพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและหน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงานประมาณ
๓	ส. ๑๑ - ศ. ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓	- คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ พิจารณาทบทวนการกำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ - สำนักงานประมาณพิจารณารายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
๔	อ. ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบให้สำนักงานประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕	อ. ๒๑ เม.ย. - อ. ๕ พ.ค. ๒๕๖๓	สำนักงานประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๖	อ. ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓	คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
๗	พ. ๑๓ - ศ. ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓	สำนักงานประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. และเอกสารประกอบ
๘	อ. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. และเอกสารประกอบ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
๙	พ. ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓	สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. วาระที่ ๑ ๒ และ ๓
๑๐	อ. ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓	วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
๑๑	พ. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

แบบรับรองผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังดำเนินการไม่ถึงขั้นยอมการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รหัสงบประมาณ	รายการงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 7 เม.ย. 63	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (ภายใน 31 พ.ค. 63)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
รวม						0		

(ลงชื่อ).....(ผู้รับรอง)
 (.....)
 ตำแหน่งนายก